

UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1434/STP-PBGDPL
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số
296/KH-BCĐ-PV28 ngày 07/10/2014

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2014

Kính gửi:

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-BCĐ-PV28 ngày 07/10/2014 của Ban Chỉ đạo PC AIDS, TP & TNXH tỉnh về “Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ góp phần đảm bảo tốt ANTT trong thời gian Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021) trên địa bàn tỉnh đồng Nai”.

Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Kế hoạch số 296/KH-BCĐ-PV28 ngày 07/10/2014 của Ban Chỉ đạo PC AIDS, TP & TNXH tỉnh. Nội dung Kế hoạch được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ website: <http://stp.dongnai.gov.vn/vanbanphapquy> ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Chỉ đạo PC AIDS, TP&TNXH tỉnh (báo cáo);
 - Lãnh đạo STP;
 - Trang thông tin điện tử STP;
 - Lưu: VT, PBGDPL.
- <AN- PBGDPL>



Phan Văn Châu



Số: 296 /KH-BCĐ-PV28

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ góp phần đảm bảo tốt ANTT trong thời gian Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, các ngành, đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; huy động mọi nguồn lực đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các phần tử kích động, phá rối tình hình an ninh và gây mất TTCC; giảm thiểu các sơ hở thiếu sót, không để bọn tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội, không để hoạt động tội phạm diễn biến phức tạp tại địa bàn; phấn đấu làm giảm tai nạn giao thông, giảm cháy nổ... góp phần phục vụ thắng lợi các các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ANQP được Đại hội Đảng các cấp đề ra.

2. Tập trung tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và TNXH các huyện, thị, thành tổ chức các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp từng địa bàn, đối tượng, nhất là các địa bàn trọng điểm, đối tượng trọng điểm.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

1. Tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật, tự phòng ngừa, tự bảo vệ, tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội

uại điều toàn quốc lần thứ XII của Đảng"; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương về Đại hội. Tuyên truyền về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, của tỉnh.

2. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về "Tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới"; Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Nghị định số 06/2014/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; Kế hoạch số 435/KH-BCĐ, ngày 20/9/2010 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Chỉ thị 04 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về tăng cường xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thể trận ANND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; các thông tư của Bộ Công an và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

3. Tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân trước những âm mưu, hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; các phương thức, thủ đoạn hoạt động, hậu quả tác hại của tội phạm, tệ nạn xã hội; các sơ hở, thiếu sót các thế lực thù địch và bọn tội phạm có thể lợi dụng để nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Tuyên truyền, động viên, kích lệ nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường "An toàn về an ninh trật tự"; tự giác xây dựng cuộc sống yên vui, lành mạnh, lên án những hiện tượng tiêu cực, bài trừ tệ nạn, phòng ngừa tai nạn, phòng chống cháy nổ; giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng. Vận động tầng lớp nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là các loại hung khí nguy hiểm như dao lê, mã tấu. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/CP của Chính phủ về cấm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ trong thời gian Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được an toàn.

5. Hướng dẫn cho nhân dân phương pháp phát hiện, cung cấp cho cơ quan Công an những sự việc, hiện tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, tệ nạn xã

hội; tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia đóng góp ý kiến về biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, các tổ chức quần chúng và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở (Công an xã, bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường...) trong sạch, vững mạnh.

6. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, loa, đài truyền thanh...) về cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, gương người tốt việc tốt trong phòng, chống tội phạm; những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời thông tin đầy đủ tình hình trật tự xã hội trên địa bàn để nhân dân cảnh giác và ngăn chặn tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. Đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi công dân khi tham gia giao thông.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc và các hoạt động liên quan đến Đại hội; tập trung chuyển hóa ổn định tình hình ANTT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp về ANTT theo kế hoạch đề ra, cần tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTT; chủ động hướng dẫn các cơ quan, ban ngành xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT.

- Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT. Thường xuyên thông báo cho các ban, ngành, đoàn thể về tình hình, âm mưu của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, kết quả đấu tranh trấn áp của lực lượng Công an, những sơ hở, thiếu sót của nhân dân... để người dân nâng cao cảnh giác kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phát hiện và phản ánh kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn trong nhân dân và các vấn đề phức tạp khác cho các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, để có biện pháp phối hợp giải quyết.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, chủ trì phối hợp các ngành, đoàn thể tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng lầm lỗi, đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, thanh thiếu niên hư, chậm tiến tại địa phương. Tiếp tục đề nghị Hội đồng quản lý quỹ Doanh nhân với ANTT xét

trao von de doi tuong tu tha, nguoi di co so giao duc, chua benh ve co dieu kien san xuat kinh doanh, on dinh cuoc song, tai hoa nhap cong dong.

- Chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh trật tự do các ngành, đoàn thể và nhân dân cung cấp; tổ chức các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, sau đó thông báo kết quả giải quyết để động viên khích lệ quần chúng nhân dân.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo, đài đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, mô hình tự quản tự phòng về ANTT. Đề xuất khen thưởng kịp thời những trường hợp dũng cảm truy bắt tội phạm trong nhân dân, thăm, tặng quà những người dân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT để động viên khích lệ phong trào.

- Tham mưu BCD phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan, BCD các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch này.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền Chi thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương về Đại hội. Tuyên truyền về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu của đất nước, của tỉnh; về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Phối hợp thực hiện tốt 6 nội dung tuyên truyền tại phần II của kế hoạch này. Đồng thời thực hiện các nội dung sau:

- Chỉ đạo các tổ chức thành viên chủ động phối hợp với ngành Công an tuyên truyền, phổ biến, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn việc phối hợp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào khác do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động; Tổ chức giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, quản lý, giáo dục, giúp đỡ cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư.

- Chủ trì, cùng Công an tỉnh tổ chức diễn đàn Công an tỉnh lắng nghe góp ý của Mặt trận TQ và các ngành đoàn thể; chỉ đạo UBMTTQ cấp huyện và xã tổ chức tốt diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân, nhằm xây dựng lực lượng Công an Đồng Nai trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

3. Các thành viên thực hiện Nghị quyết liên tịch gồm: Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội người cao tuổi.

Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt 6 nội dung tuyên truyền tại mục II của kế hoạch này, đồng thời chủ động phối hợp thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Công an với MTTQ và các tổ chức thành viên về đẩy mạnh

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và các kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy...

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành và tích cực vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phát hiện tố giác tội phạm, vận động đối tượng ra đầu thú, tự thú; quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội kịp thời phát hiện giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhất là ở những nơi thường xảy ra khiếu kiện đông người, đình công, lãn công. Đề xuất kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền có giải pháp phòng ngừa không để nảy sinh mâu thuẫn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa bàn dân cư.

4. Sở Giáo dục - Đào tạo

Chỉ đạo tổ chức đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong sinh viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; tuyên truyền, định hướng cho sinh viên, học sinh nâng cao sức đề kháng trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo sinh viên, học sinh vào các hoạt động vi phạm pháp luật của các thế lực thù địch và bọn phản động; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để sinh viên, học sinh chủ động phòng, chống. Tuyên truyền, vận động học sinh sinh viên chấp hành nghiêm pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các TNXH trong học sinh, sinh viên; xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

5. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai.

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm để nhân dân nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, thông qua các chương trình biểu diễn, văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động để tuyên truyền vận động nhân dân;

- Phối hợp với lực lượng Công an các cấp mở chuyên mục "Toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội"; đưa tin bài về những gương người tốt việc tốt, những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh truy bắt tội phạm, quản lý giáo dục đối tượng, thu gom vũ khí, vật liệu nổ.v.v.. Tuyên truyền cho quần chúng cảnh giác với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, phòng ngừa tai nạn và tệ nạn xã hội.

6. Đề nghị Viện KSND, Tòa án nhân dân tỉnh

Phối hợp tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật, răn đe tội phạm.

7. Thủ trưởng các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm trong cơ quan đơn vị, vận động đảng viên, cán bộ, công chức tích cực tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tổ chức quán triệt nội dung, nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về ANTT.

8. Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ vào tình hình thực tế địa phương xây dựng kế hoạch triển khai toàn diện các nội dung tại kế hoạch này. Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTT tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư phức tạp về ANTT. Xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản tự phòng về ANTT, gương người tốt việc tốt trong phòng, chống tội phạm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan, sở, ngành của tỉnh các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung tại kế hoạch này. Kế hoạch của các đơn vị, địa phương gửi về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh chậm nhất vào ngày 15/10/2014 (qua phòng PV28 Công an tỉnh). Định kỳ (quý, 6 tháng, năm) báo cáo kết quả đạt được về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII) để tập hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

2. Giao Công an tỉnh giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả chung của toàn tỉnh. Đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện. /.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đ/c Đinh Quốc Thái – CT UBND tỉnh-
Trưởng Ban Chỉ đạo (báo cáo);
- Cục V28 (A+B) – BCA;
- Các thành viên BCD tỉnh (p/hợp chỉ đạo);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể (thực
hiện);
- Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành
hiện);
- Lưu: CAT (PV28, PV11).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



GIAM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh